

การจ้างครูชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือกระทำผิดในกรณีต่างๆ

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2568

การจ้างครูชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือกระทำผิดในกรณีต่างๆ

ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่อง การจ้างครูชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือกระทำผิดในกรณีต่างๆ ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งเตือนสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและมีมาตรการตรวจสอบครูชาวต่างชาติ หากสถานศึกษารับคนต่างชาติเขาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดและถูกดำเนินคดีด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดบกพร่อง และป้องกันความเสียหายกับทางราชการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีการจ้างครูชาวต่างชาติที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ หรือจ้างครูชาวต่างชาติจากรายได้ของสถานศึกษา ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้สอนชาวต่างชาติ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามระดับคุณภาพ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ที่กรมการจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/๖๒๕๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่อง การจัดจ้างครูชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือกระทำผิดในกรณีต่าง ๆ ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งเตือนสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง และมีมาตรการตรวจสอบครูชาวต่างชาติ หากสถานศึกษารับคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดบกพร่อง และป้องกันความเสียหายกับทางราชการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา ในสังกัดที่มีการจัดจ้างครูชาวต่างชาติโดยได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ หรือจัดจ้างครูชาวต่างชาติ จากรายได้ของสถานศึกษา ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้สอนชาวต่างชาติ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามระดับคุณภาพ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการขออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าว ที่กรมการจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กมลทิพย์ ๒๕๖๕

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศึกษายภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๒

“เรียนดี มีความสุข”

- หนังสือแนะนำ
- เกณฑ์คุณสมบัติครูชาวต่างชาติ
- การขอขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามระดับคุณภาพ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด
- กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน
- การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ที่กรมการจัดหางานกำหนด

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน